
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น/ พนง.ส่วนต าบล/พนง.จ้าง อบต.แกใหญ่ 
ประจ าเดือน มกราคม 2558 

วันที่ 6 มกราคม 2558 เวลา 15.00 น. 
ณ อาคารอเนกประสงค์ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ 

เริ่มประชุมเวลา 15.30 น. 
 
เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว นายมนตรี บุญสุยา ต าแหน่ง นายก อบต.แกใหญ่ ได้กล่าวเปิดประชุมและ
ด าเนินการตามระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน -  ได้กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระต่างๆ 

ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
    -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องน าเสนอต่อท่ีประชุมเพื่อทราบ 
ประธาน    -  3.1 ขอชี้แจงท่ีไปประชุมประจ าเดือน  เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2558 

3.1.1 เรื่อง การประดับธงตราสัญลักษณ์และแต่งการด้วยเสื้อประดับ
ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558  
- ซึ่งตอนนี้ในตอนส่วนของ อบต.แกใหญ่จะต้องเตรียมการประดับธงตรา
สัญลักษณ์ ทั้งท่ี อบต.แกใหญ่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ 1 
มกราคม 2558 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2558  หน้า อบต.เราต้องขอให้
ทีมงานที่เคยติดธงตราสัญลักษณ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
ด าเนินการ ส่วนผืนผ้าของธงตราสัญลักษณ์เป็นสีม่วง ส่วนการแต่งกายด้วย
เสื้อสีม่วงประดับตราสัญลักษณ์ตลอดเดือนเมษายน 2558 หรือตาม
อัธยาศัยและตามความเหมาะสม 
3.1.2 เรื่อง การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย 
ขอความร่วมมือผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมไม่ให้มีการขายงาช้างแอฟริกา 
แจ้งเตือนนักท่องเที่ยวไม่ให้ซื้อและงาช้างออกนอกประเทศ และแจ้ง
ผู้ประกอบการเก่า ที่ขายงาช้างเก่า ให้จดทะเบียนพาณิชย์และขออนุญาต
ค้างาช้างกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และต้องไม่ซื้อขาย
งาช้างแอฟริกาซึ่งผิดกฎหมาย ตลอดจนประชาสัมพันธ์เรื่องต่างๆ เช่น การ
แจ้งครอบครองงาช้างที่ประชาชนมีไว้ในครอบครองหลังจากกฎหมายมีผล
ใช้บังคับ 
3.1.3  เรื่อง ประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การคุ้มครอง การส่งเสริม 
และสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี พ.ศ. 2557 



- เพ่ือเป็นแนวทางการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี ส านักงาน
สวัสดิการและพิทักษ์เด็ก ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ด าเนินการจัดส่งข้อมูลทะเบียน
รายชื่อผู้สูงอายุที่อยู่ในครัวเรือนตกเกณฑ์ตามข้อมูลความเป็นพื้นฐาน 
(จปฐ) ให้จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดได้มอบซีดีข้อมูลทะเบียนรายชื่อ
ผู้สูงอายุที่ตกเกณฑ์ฯ ให้อ าเภอเพ่ือใช้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สูงอายุที่
เสียชีวิตลาและยื่นขอรับแบบสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี 
3.1.4 เรื่อง การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน
เกี่ยวกับการด าเนินงานของรัฐบาล 
3.1.5 เรื่องการด าเนินการตามโครงการอ าเภอยิ้ม... เลื่อนที่ ประจ าปี
งบประมาณ 2558 
3.1.6 เรื่อง รัฐบาลจัดงานคืนความสุขให้ประชาชน 
ที่ทางจังหวัดเป็นผู้ด าเนินการ แต่ทาง อบต.แกใหญ่ไม่ได้ไป มีใครไป
ร่วมงานบ้าง ได้เชิญหญิงลี มาเป็นแขกรับเชิญ ตอนนี้ได้มีการท าถนนเสร็จ
แล้ว คณะกรรมการตรวจการจ้างไปด าเนินการเก่ียวกับเอกสารต่างๆ 
เพราะที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้เจอกันครบทุกคน กรรมการตรวจการจ้างให้ไป
ตรวจและท ารายงาน นายชีนณะวง วรรณศิริ (นายช่างโยธา)  ได้
ด าเนินการไปถึงไหน 

นายชีนณะวง  วรรณศิริ  -  ก าลังอยู่ระหว่างการด าเนินการ ร่างหนังสืออยู่ครับ 
(นายช่างโยธา) 
ประธาน - ให้รีบด าเนินการเพราะผู้ประกอบการด าเนินการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว       

ส่วนอีกเรื่องที่ให้ปลัดอบต.ไปด าเนินการ คือ เรื่องศูนย์เด็กเล็กได้ด าเนินการ     
ไปถึงไหนแล้ว 

นายประกาศิต  จันทน์หอม -  ครับ เรื่องศูนย์เด็กท่ีมีการร้องเรียนให้ดูว่ามีอยู่ในแผนไหม ก็มีอยู่ในแผน               
(ปลัด อบต.)   ตอนนี้ก็รอรายงานจากกองการศึกษา ยังไม่ได้รับรายงานจากกองการศึกษา 
ประธาน หลักเกณฑ์ท่ีเกิดขึ้นในการด าเนินการ การสร้างศูนย์เด็กแต่ละที่ ศูนย์เด็ก

ชุดนี้รองรับเด็ก 80 คน เพ่ือเตรียมรองรับในอนาคต ไม่ใช่รอเด็กล้นแล้วมา
รองรับ ให้ทางส่วนการศึกษาไปดูข้อมูล โครงการที่จะสร้างในศูนย์เด็กครั้งนี้
เกือบ 20 กว่าที่ ให้ไปดูว่าด าเนินการอย่างไร ส่วนเรื่องท่ีรัฐจัดสรรมาให้ 1 
ล้านบาท อยากให้ทางกองช่างรีบด าเนินการ ใครรับผิดชอบอย่างไรให้รีบ
ด าเนินการ จะได้ส่งเรื่องให้ทางผู้ว่าราชการอนุมัติ ในทางจังหวัดสุรินทร์
เหลืออยู่ประมาณ 5 อบต. เพราะเงินตัวนี้เราสามารถด าเนินการได้เลยไม่
ต้องผ่านแผน ไม่ต้องผ่านข้อบัญญัติให้ใช้อ านาจของผู้บริหารอย่างเดียว 
อยากฝากทางกองช่างให้รีบด าเนินการในเรื่องนี้ 
ให้นายองอาจ  ที่อุปมา (ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า)มาช่วยงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยให้ท าหนังสือ และเวลาไปซ่อมไฟจะใช้คนของป้องกันตลอดใน
กิจกรรมต่างๆก็จะไปด้วยกันตลอด ในส่วนของกองช่างปริมาณคนมีมาก



เพียงพออยู่แล้วเลยได้มีการสับเปลี่ยน เพ่ือจะได้ให้งานส าเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี ส่วนในเรื่องการท างานในปีใหม่อยากให้ทุกคนช่วยกัน ปรับปรุง
พัฒนาตนเอง หลายๆคนที่ร่วมงานในอบต. ไม่ว่าจะเป็นการท างานต่างๆ 
เวลาท างานเข้า 8.30น. ออก 16.30 น. ใครจะออกไปไหนต้องขออนุญาต
ก่อน ถ้าเขียนแล้ววางทิ้งไว้ ผมจะไม่อนุญาตแล้ว ถ้าไปราชการให้เอารถ
ราชการไป ถ้าผมไม่อยู่ให้โทรขออนุญาตด้วย ส่วนเรื่องท่ีจะเน้น คือ การจัด
กิจกรรมวันเด็ก โดยให้ปลัดอบต. ควบคุมในกระบวนการต่างๆในการแบ่ง
งานและให้รักษาการผอ.กองการศึกษาพูดแผนงานคร่าวๆเกี่ยวกับโครงการ
จัดงานวันเด็ก 

นางประภาลักษณ์  กิ่งแก้ว   3.2 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปีพ.ศ. 2558 
(รักษาการ ผอ.กองคลัง) -ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ร่วมกับก านัน   ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่  ประชาคมหมู่บ้าน  สถานศึกษาใน
พ้ืนที่และประชาชนต าบลแกใหญ่ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจ าปี พ.ศ.
2558 ขึ้นในวันศุกร์ที่  9 มกราคม  2558  ณ บริ เวณอาคาร
อเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่  (อาคารหลัง
ใหม่ ) เพ่ือให้การด าเนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจ าปี พ.ศ.2558 
ด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  ดังนี้ 

 
1. คณะกรรมการอ านวยการ     มีหน้าที่อ านวยการทั่วไป  เพ่ือด าเนินการ
ให้เกิดผลดีในทุก ๆ ด้าน  แก้ไขสิ่งบกพร่อง แนะน าการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน แต่ละฝ่ายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค 
ประกอบด้วย 

      1.1  นายมนตรี  บุญสุยา นายก  อบต.แกใหญ่ ประธานกรรมการ 
      1.2  นายปรชีา  มุลาลินน์ ประธานสภา อบต.แกใหญ่ กรรมการ 
      1.3  นายบุญชื่น ภาสดา ก านันต าบลแกใหญ่    กรรมการ 

               1.4  นายชิตพงศ์บุญประถัมภ์  รองนายก อบต.แกใหญ่ กรรมการ 
               1.5  นายจตุพงศ์  ทัดศรี รองนายก อบต.แกใหญ่           กรรมการ 
               1.6  นางสาวกนกพลอย  ระหว่างบ้าน  เลขานายกฯ กรรมการ 
               1.7  นายพิสูตร  ดีเลิศ รองประธานสภา อบต.แกใหญ่ กรรมการ 
               1.8  นายประกาศิต จันทน์หอม เลขาฯสภา อบต.แกใหญ่  กรรมการ 
               1.9  นายสัญญา  สนัทานุลัย ส.อบต.แกใหญ่  หมู่ที่ 1 กรรมการ 
               1.10 นายวิชัย  จรจรัญ ส.อบต.แกใหญ่  หมู่ที่ 1  กรรมการ 
               1.11  นายเยอรมัน  ชมดี ส.อบต.แกใหญ่  หมู่ที่ 2  กรรมการ 
               1.12  นายบรรจง  ยอดอินทร์ ส.อบต.แกใหญ่  หมู่ที่ 2 กรรมการ 
               1.13  นายเอกหงษ์ทอง  ส.อบต.แกใหญ่  หมู่ที่ 3  กรรมการ 
               1.14  นายจักรพงศ์หมายมั่น ส.อบต.แกใหญ่  หมู่ที่ 3 กรรมการ 



               1.15  นายยวน   เสาร์ทอง ส.อบต.แกใหญ่  หมู่ที่ 4 กรรมการ 
               1.16  นายสมเภา  คงกล้า ส.อบต.แกใหญ่  หมู่ที่ 4 กรรมการ 
               1.17  นายสมพงษ ์ สุขสงวน ส.อบต.แกใหญ่  หมู่ที่ 5 กรรมการ 
               1.18  นายจ าเนียร  คงกล้า ส.อบต.แกใหญ่  หมู่ที่  5 กรรมการ 
                       1.19  นายอดิเรก  เกลียวเพียร  ส.อบต.แกใหญ่  หมู่ที่ 6 กรรมการ 
              1.20  นายอ๊อส  ครบสิ้น  ส.อบต.แกใหญ่  หมู่ที่ 7 กรรมการ 
                       1.21  นายวีรชัย  แต้มทอง ส.อบต.แกใหญ่  หมู่ที่ 7 กรรมการ 
              1.22  นายสุพจน์  สุขสงวน ส.อบต.แกใหญ่  หมู่ที่ 8 กรรมการ 

  1.23 นายดุษฎี สุขเอ่ียม  ส.อบต.แกใหญ่  หมู่ที่ 9 กรรมการ 
      1.24 นางสาวลัดดา เผือกแก้ว ส.อบต.แกใหญ่  หมู่ที่ 9 กรรมการ 
      1.25 นายศักดิ์ดา ปรากฏมาก ส.อบต.แกใหญ่  หมู่ที่ 10 กรรมการ 
      1.26 นายสมศักดิ์ ศรีเนตร ส.อบต.แกใหญ่  หมู่ที่ 10 กรรมการ 
      1.27 นายวิเชียร  วงศ์สกุล ส.อบต.แกใหญ่  หมู่ที่ 11กรรมการ 
      1.28 นางสมควร  ศิริพูน   ส.อบต.แกใหญ่  หมู่ที่ 11 กรรมการ 
      1.29 นายสุชาติ  เมืองงาม ส.อบต.แกใหญ่  หมู่ที่ 12กรรมการ 
      1.30 นายอนิวรรต  มานุจ า ส.อบต.แกใหญ่  หมู่ที่ 12 กรรมการ 
      1.31 นายเสงี่ยม พวงศรี  ส.อบต.แกใหญ่  หมู่ที่ 13 กรรมการ 
      1.32 นางนฤมล มั่นหมาย ส.อบต.แกใหญ่  หมู่ที่ 13 กรรมการ 
      1.33 นางสาวรวีวรรณ  ภักดีกลาง หัวหน้าส านักงานปลัด กรรมการ 
      1.34 นางกฤติยา  ศรีโกตะเพชร ผู้อ านวยการกองคลัง กรรมการ 
      1.35 นายสุปนาท  ชมชื่นดี ผู้อ านวยการกองช่าง กรรมการ 
      1.36 นายประกาศิต  จันทน์หอม ปลัดอบต.แกใหญ่ กรรมการ/เลขานุการ 

1.37 นางประภาลักษณ์ กิ่งแก้ว นักวิชาการศึกษา 6ว กรรมการ/ผช.
เลขานุการ 
 2. คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมและพิธีการ  มีหน้าที่จัดท าก าหนดการ     
 จัดท าค ากล่าวเปิดงานแก่ประธานในพิธี   รับลงทะเบียน และ 
 ประสานงานทั่วไป  ประกอบด้วย 

      2.1 ฝ่ายพิธีการ 
      2.1.1 นายประกาศิต จันทน์หอมปลัด  อบต.แกใหญ่ ประธานกรรมการ 
      2.1.2 นางสาวรวีวรรณ  ภักดีกลาง หัวหน้าส านักงานปลัดฯ กรรมการ 
      2.1.3  นางกฤติยา  ศรีโกตะเพชร ผู้อ านวยการกองคลัง กรรมการ 

  2.1.4  นางประภาลักษณ์  กิ่งแก้ว  นักวิชาการศึกษา 6 ว กรรมการ 
      2.1.5 นางสุมาลัย  แถบทอง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ กรรมการ 
      2.1.6 นางสาวรดา  มะลิซ้อน  นักพัฒนาชุมชน  กรรมการ 
      2.1.7 นางสาวปริยาภัทร เรอืงไกล นักวิชาการเงินและบัญชี กรรมการ 
      2.1.8 นางสาวทิภาภรณ์  จนัทินมาธร เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ 
      2.1.9  นางสุรภี  บุญสุยา เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ กรรมการ 



      2.2 ฝ่ายกิจกรรม 
     ชุดที่ 1  คณะกรรมการที่รับผิดชอบ  ได้แก่ 
      1.  นางฉวีวรรณชาวงษ ์       ครูผู้ดูแลเด็ก ประธานกรรมการ 

  2.  นางส าเร็จ  พูนไนย์  ผู้ดูแลเด็ก  กรรมการ 
      3.  นางสมจิตร  สนองดี  ผู้ดูแลเด็ก  กรรมการ 
      4.  นางกัญญาพัช  ประสิทธิ์ ผู้ดูแลเด็ก  กรรมการ 

  5.  นางจารีรัตน์  สหุนาล ุ ผู้ดูแลเด็ก  กรรมการ 
   
      กิจกรรม 

 -  เกมส์แต่งหน้า  (เด็กโต) -  เกมส์ระบายสี  (เด็กเล็ก) 
 -  เกมส์ร้อยเชือก  (เด็กเล็ก) -  เกมส์เก้าอ้ีดนตรี  (เด็กโต,เด็กเล็ก) 
 -  เกมส์เหยียบไข่ไดโนเสาร์ (เด็กเล็ก)  -  เกมส์ตัดต่อภาพ  (เด็กเล็ก) 

 
     ชุดที่ 2  คณะกรรมการที่รับผิดชอบ  ได้แก่ 

 1. นางกองศรีอยู่ครบ  ครูผู้ดูแลเด็ก ประธานกรรมการ 
     2. นางโสภา  หฤทัยถาวร  ครูผู้ดูแลเด็ก  กรรมการ 
     3. นางวริศรา  ทองใหญ่  ครูผู้ดูแลเด็ก  กรรมการ 
     4. นางสาวอัจฉราภรณ์  สาแก้ว ผู้ดูแลเด็ก  กรรมการ 

 5.นางระติรัตน์  อินทร์ทิม ผู้ดูแลเด็ก  กรรมการ 
   
     กิจกรรม 

 -  เกมส์ติดกระดุมเสื้อ  (เด็กเล็ก) 
 -  เกมส์เป่าลูกโป่ง  (เด็กโต,เด็กเล็ก) 
 -  เกมส์คณิตคิดสนุก  (เด็กโต,เด็กเล็ก) 

     -  เกมส์กิจกรรมอาเซียน  (เด็กโต) 
 -  เกมส์จับคู่ภาพเหมือน,จับคู่ภาพสัมพันธ์กัน,จับคู่ภาพกับเงา  (เด็กเล็ก) 

 
3.  คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร   มีหน้าที่ด าเนินงานจัดการกิจกรรมต่าง  ๆ    
บนเวที   ให้เป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อย  ประกอบด้วย 

      3.1 นายประกาศิต  จันทน์หอม ปลัด อบต.แกใหญ่  ประธานกรรมการ 
  3.2  นางกฤติยา  ศรีโกตะเพชรผู้อ านวยการกองคลัง กรรมการ 
  3.3  นางสาวรวีวรรณ  ภักดีกลาง หัวหน้าส านักงานปลัด กรรมการ 
  3.4  นางสุมาลัย  แถบทอง จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผนกรรมการ 

      3.5 นางสาวรดา  มะลิซ้อน นักพัฒนาชุมชน 6 ว  กรรมการ 
      3.6 นางกัญญาพัช  ประสิทธิ์ ผู้ดูแลเด็ก ศพด.ร.ร.บ้านแกใหญ่กรรมการ 



4.  คณะกรรมการฝ่ายจัดหารางวัล   มีหน้าที่จัดเตรียมรางวัลส าหรับเด็ก   
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

  ประกอบด้วย 
      4.1 เจ้าหน้าที่กองคลัง  งานพัสดุ  ประธานกรรมการ 
      4.2 นางโสภา  หฤทัยถาวร         ครูผู้ดูแลเด็ก กรรมการ 
      4.3 นางวริศรา  ทองใหญ่ ครูผู้ดูแลเด็ก กรรมการ 

  4.4 นางฉวีวรรณ  ชาวงษ์  ครูผู้ดูแลเด็ก กรรมการ  
      4.5  นางกองศรี  อยู่ครบ ครูผู้ดูแลเด็ก กรรมการ 

5.  คณะกรรมการฝ่ายการเงิน   มีหน้าที่  เบิกจ่ายเงิน  ตามโครงการจัด
งานวันเด็กแห่งชาติ  ประจ าปี  ๒๕๕๗   ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
ประกอบด้วย 

      5.1 นางกฤติยา  ศรีโกตะเพชร นักบริหารงานคลัง ประธานกรรมการ 
      5.2  นางสาวปริยาภัทร  เรอืงไกล นักวิชาการเงินและบัญชี กรรมการ 

  5.3 นายอุทัย  หอมนวล  เจ้าพนักงานการเงินฯ  กรรมการ 
  6. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์การ    
  ด าเนินงาน  และเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับงานตลอดจนเชิญชวนให้ประชาชน   
  ร่วมงาน  ประกอบด้วย 

     6.1  นายชิตพงษ ์บุญประถัมภ์ รองนายก อบต.แกใหญ่ ประธานกรรมการ 
     6.2 นายปรีชา  มุลาลินน ์ประธานสภา อบต.แกใหญ่ กรรมการ 

 6.3 นายพิสูตร  ดีเลิศ รองประธานสภา อบต.แกใหญ่ กรรมการ 
 6.4 นายจตุพงศ์  ทัดศรี รองนายก อบต.แกใหญ่  กรรมการ 

     6.5  นายสัญญา  สันทานุลัย ส.อบต.แกใหญ่  หมู่ที่ 1 กรรมการ 
     6.6  นายวิชัย  จรจรัญ ส.อบต.แกใหญ่  หมู่ที่ 1  กรรมการ 
     6.7  นายเยอรมัน  ชมด ี ส.อบต.แกใหญ่  หมู่ที่ 2  กรรมการ 
     6.8  นายบรรจง ยอดอินทร์ ส.อบต.แกใหญ่  หมู่ที่ 2 กรรมการ 
     6.9  นายเอก หงษ์ทอง  ส.อบต.แกใหญ่  หมู่ที่ 3  กรรมการ 
     6.10  นายจักรพงศ์ หมายมั่น ส.อบต.แกใหญ่  หมู่ที่ 3 กรรมการ 
     6.11  นายยวน  เสาร์ทอง ส.อบต.แกใหญ่  หมู่ที่ 4  กรรมการ 
     6.12  นายสมเภาคงกล้า ส.อบต.แกใหญ่  หมู่ที่ 4  กรรมการ 
     6.13  นายสมพงษ ์สุขสงวน ส.อบต.แกใหญ่  หมู่ที่ 5 กรรมการ 
     6.14 นายจ าเนียร  คงกล้า ส.อบต.แกใหญ่  หมู่ที่ 5  กรรมการ 
     6.15  นายปรีชามุลาลินน์ ส.อบต.แกใหญ่  หมู่ที่ 6  กรรมการ 
     6.16 นายอดิเรกเกลียวเพียร ส.อบต.แกใหญ่  หมู่ที่ 6 กรรมการ 
     6.17 นายอ๊อส  ครบสิ้น ส.อบต.แกใหญ่  หมู่ที่ 7  กรรมการ 
     6.18 นายวีรชัย แต้มทอง ส.อบต.แกใหญ่  หมู่ที่ 7  กรรมการ 

 6.19 นายพิสูตร  ดีเลิศ ส.อบต.แกใหญ่  หมู่ที่ 8  กรรมการ 
 6.20 นายสุพจน์  สุขสงวน ส.อบต.แกใหญ่  หมู่ที่ 8  กรรมการ 



 6.21 นายดุษฎี สุขเอ่ียม  ส.อบต.แกใหญ่  หมู่ที่ 9  กรรมการ 
     6.22 นางสาวลัดดา เผือกแก้ว ส.อบต.แกใหญ่  หมู่ที่ 9 กรรมการ 
     6.23 นายศักดิ์ดา ปรากฏมาก ส.อบต.แกใหญ่  หมู่ที่ 10 กรรมการ 
     6.24 นายสมศักดิ์ ศรีเนตร ส.อบต.แกใหญ่  หมู่ที่ 10 กรรมการ 
     6.25 นายวิเชียร วงศ์สกุล ส.อบต.แกใหญ่  หมู่ที่ 11 กรรมการ 
     6.26 นางสมควร ศิริพูน  ส.อบต.แกใหญ่  หมู่ที่ 11  กรรมการ 
     6.27 นายสุชาติเมืองงาม ส.อบต.แกใหญ่  หมู่ที่ 12  กรรมการ 
     6.28 นายอนิวรรต  มานุจ า ส.อบต.แกใหญ่  หมู่ที่ 12 กรรมการ 
     6.29 นายเสงี่ยม พวงศรี  ส.อบต.แกใหญ่  หมู่ที่ 13  กรรมการ 
     6.30 นางนฤมล มั่นหมาย ส.อบต.แกใหญ่  หมู่ที่ 13 กรรมการ 
     6.31 ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน    กรรมการ 

 7.  คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม    มีหน้าที่  ต้อนรับ  บริการ   
  น้ าดื่มอาหาร  และอ านวยความสะดวก  แก่แขกผู้มีเกียรติที่ร่วมในงาน    
  ประกอบด้วย 

      7.1  นางสุมาลัยแถบทองเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ ประธานกรรมการ 
      7.2  นางสาวปริยาภัทร  เรอืงไกล นักวิชาการเงินและบัญชี กรรมการ 

  7.3  นางสุรภีบุญสุยา เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้  กรรมการ 
      7.4  นางสาวทิภาภรณ์  จันทินมาธร จพง.ธุรการ  กรรมการ 

  7.5  นางสาวพิลาวรรณ  กองทุน ผช.จนท.พัสด ุ  กรรมการ 
  7.6  นางสาวสุกัญญา  นิยมตรง ผช.จนท.จัดเก็บฯ  กรรมการ 
  7.7  นางสาวอัจฉราภรณ์ สาแก้ว  ผู้ดูแลเด็ก กรรมการ 
  7.8  นางส าเร็จ  พูนไนย์   ผู้ดูแลเด็ก  กรรมการ 
  7.9 นางสมจิตร  สนองดี   ผู้ดูแลเด็ก  กรรมการ        
  7.10 นางกัญญาพัช  ประสิทธิ์  ผู้ดูแลเด็ก  กรรมการ 
  7.11 นางระติรัตน์  อินทร์ทิม  ผู้ดูแลเด็ก  กรรมการ 
  7.12 นางจารีรัตน์   สหุนาล ุ  ผู้ดูแลเด็ก  กรรมการ 
  7.13 นางสาวพลอยไพลิน  ชูตาลัด ผู้ช่วย จนท.ธุรการ กรรมการ 
  7.14 นางสาวดวงพร  พ่อค้า  ผู้ช่วย จนท.ธุรการ กรรมการ 
  7.15 นางสาวนงนภัส  อดทน  แม่บ้านฯ กรรมการ 
  8. ฝ่ายจัดสถานที่   มีหน้าที่จัดเวที  และลานกิจกรรม  จัดแท่นประธาน      
  ในพิธีให้สวยงาม  ประกอบด้วย 
  8.1 นายสุปนาท ชมชื่นดี  ผู้อ านวยการกองช่าง ประธานกรรมการ 

      8.2 นายชีนณะวง  วรรณศิริ นายช่างโยธา  กรรมการ 
      8.3 นายเทอดชัย  ชูศิริ  จพง.จัดเก็บรายได้ กรรมการ 

  8.4  นายอุทัย  หอมนวล จพง.การเงนิและบัญชี กรรมการ 
      8.5  มารุต  บุญสุยา  จพง.ป้องกันฯ  กรรมการ 

  8.6  นายกิตติพศ พวงศิริ นิติกร   กรรมการ 



      8.7  นายวัชรวุฒิ  เนียมฝอย จพง.ธุรการ  กรรมการ 
      8.8  นายณัฐพงศ์  วงษ์ฉลาด นายช่างโยธา  กรรมการ 
      8.9  นายสมยศ  ที่อุปมา พนักงานตกแต่งสวน กรรมการ 

  8.10 นายฉลองชัย  คงอุตส่าห์ คนงานทั่วไป  กรรมการ 
  8.11 นายสุธรรม  เตียงทอง พนักงานขับรถ  กรรมการ 
  8.12 นายธีรยุทธ  สาลีทอง พนักงานขับรถ  กรรมการ 
  8.13 นายกฤษฎา  ตรงกระโทก ผช.จนท.ป้องกันฯ กรรมการ 
  8.14 นายฉลอง  แก่นเพชร ผช.จนท.ป้องกันฯ กรรมการ 
  8.15 นายกิตตศิักด์  เชื่อมาก ผช.ช่างโยธา  กรรมการ 
  8.16 นายทองยอน  คงชนะ จนท.รักษาความปลอดภัย กรรมการ 
  8.17 คณะครูผู้ดูแลเด็กทุกคนทุกศูนย์   กรรมการ 
  9.  คณะกรรมการฝ่ายถ่ายรูป    มีหน้าที่ถ่ายรูปภาพกิจกรรมภายในงาน    
  วันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๕๘  ทุกจุดในการจัดกิจกรรมแต่ละซุ้ม                
  ประกอบด้วย 
  9.1 นายวัชราวุฒิ  เนียมฝอย เจ้าพนักงานธุรการ ประธานกรรมการ 

      9.2 นายกิตติศักดิ ์ เชื่อมาก  ผู้ช่วยช่างโยธา กรรมการ 
      9.3 นางสาวดวงพร  พ่อค้า               ผู้ช่วย จนท.ธุรการ  กรรมการ 
      9.4 นางสาวพิลาวรรณ  กองทุน  ผู้ช่วย จนท.พัสด ุกรรมการ 

  9.5 นางสาวพลอยไพลิน  ชูตาลัด  ผู้ช่วย จนท.ธุรการ กรรมการ 
   ขอความอนุเคราะห์ทางธุรการกลาง  น.ส.ดวงพร  พ่อค้า  ต าแหน่ง  ผช. 
   ธุรการ   ชว่ยประสานกับทางก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. ทุกหมู่บ้าน และ  
   ตัวแทนโรงเรียนทุกแห่ง เพ่ือเชิญประชุมในวันพรุ่งนี้   วันที่ 7   มกราคม  
   2558  เวลา  15.00  น.  เนื่องจากท าหนังสือไม่ทัน   ในปีนี้เราจะจัดได้ 
   น้อยลงเพราะว่าทาง  สตง. จะท าการตรวจเข้ม  ท่านนายกก็ ให้เน้นด้าน 
   อาหารให้เพียงพอกับผู้เข้าร่วมงานแต่ท้ังนี้ทั้งนั้นก็ต้องเน้นเรื่องของความ 
   ประหยัดไม่สิ้นเปลือง       ค านึงถึงงบประมาณทางการคลังให้มากท่ีสุด 
   การแสดงของทุกโรงเรียน แต่ในส่วนของ ศพด.ทั้ง 4 ศูนย์จะไม่ได้ให้ร่วม 
   แสดงเพราะจะมีกิจกรรมตามซุ้มแทนและให้ปิด  เรียนครึ่งวันตั้งแต่วันนี้ 
   เพ่ือมาเตรียมงาน     และจะประสานกับทางกองคลังเรื่องการจัดซื้อจัด 
   จ้างอีกทีคะ 

นายประกาศิต  จันทน์หอม  -ขออนุญาตเสริมนะครับเกี่ยวกับรูปแบบในการจัดงาน   ที่ได้รับนโยบาย 
(ปลัด อบต.)  ตอนประชุม   เรื่องเวทีนั้นจะมี  2  เวท ี ส่วนเรื่องเครื่องเสียงนั้น เครื่อง  

 เสียงกลางจะเป็นการจ้างเค้ามา ส่วนอีกเวทีหนึ่งก็ใช้เครื่องเสียงจากทาง   
  อบต. ของเรา  ส่วนในเรื่องเต็นท์ในปีนี้เรามีเพียงพอ   ก็ต้องฝากไปทาง   
  ผู้รับผิดชอบ  คือ นายสุปนาท  ชมชื่นดี ต าแหน่ง  (ผอ. กองช่าง)   เป็น  
  หัวหน้าทีมในการจัด   เรื่องของซุ้มต่าง   ๆ    ที่จะใช้จัดกิจกรรมก็ต้อง  
  ประสานกัน และเรื่องอุปกรณ์เกี่ยวกับขยะมูลฝอยต่าง ๆ นายสมยศ ที่ 



  อุปมา ต าแหน่ง (พนง.ตกแต่งสวน) เคยท ามาทุกปี ก็ต้องประสานดู ต้อง 
  จัดเป็นจุด เพราะขยะค่อนข้างเยอะ และให้ดูอุปกรณีที่เสริมทักษะเด็ก   
  เช่น สไลด์เดอร์ วันที่ 9 มกราคม 2558 ก็จะมีกิจกรรมอยู่ 2 กิจกรรม   
  คือ  

- โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2558 
- งานมอบหนังสืออนุญาตในการใช้ที่ดินของรัฐเป็นการชั่วคราว 
จ านวน   117   ราย    โดยจะมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ 
นาย วินัย  ตรงจิตพิทักษ์   เป็นประธานเปิดงานและมอบด้วย
ตนเอง โดยจะเดินทางมาถึงในเวลา  11.00   น.    โดยจะจัด   ณ    
อาคารอเนกประสงค์ที่ท าการ  อบต.แกใหญ่   ชั้น  2  ารแต่งกาย
ให้ใส่เสื้อสี   เหลืองและกางเกงสีด า  และทาง สนง.  ที่ดินจังหวัด
สุรินทร์ขอความร่วมมือให้เตรียมสุภาพสตรีไว้ 6 ท่านเพ่ือช่วยถือ
พานเอกสาร และจะมีก านัน ผู้ใหญ่บ้าน   ส.อบต. ร่วมเป็นเกียรติใน
พิธีด้วย ส่วนกิจกรรมงานวันเด็กจะอยู่ข้างล่าง  ส่วนเรื่องของพิธีการ
ให้ส านักงาปลัดเป็นผู้เตรียมการค ากล่าว  ค ารายงานให้พร้อม  และ
ฝากทางกองการศึกษาจัดท าก าหนดการให้เรียบร้อยทั้งขั้นตอนการ
เปิดงาน   การข้ึนแสดง ขอให้เตรียมให้พร้อม    โดยปกติงานจะ
เสร็จไม่เกินเวลา  12.00  น. 

ประธาน        -พรุ่งนี้ก็ให้ทางกองการศึกษาท าหนังสือเชิญประชุมไปทาง     ก านัน   
                                                 ผู้ใหญ่บ้าน สอบต. และโรงเรียนทุกแห่ง ส่วนเรื่องพิธีกรกรุ่งนี้อาจจะ  
                                                 มีเพ่ิมเติมจากส่วนอื่น ที่ขอเป็นพิธีกรร่วม วันนี้ก็จัดเก้าอ้ีข้างบนก่อน  
                                                 ก็ได้ 174 ตัว ส่วนอีกเรื่องก็คือในเดือนนี้ผมไม่ได้เข้าร่วมประชุมแผน                            
                                                 ได้มอบหมายให้ ผอ.กองคลังเข้าร่วมประชุมแทน      ขอให้พูดให้ที่ 
                                                 ประชุมรับฟังหน่อย 
        3.3 เรื่องการประชุมแผน 
นางกฤติยา ศรีโกตะเพชร        -กล่าวทักทาย เนื่องจากวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ที่ท่านนายก 
( ผอ.กองคลัง) มอบหมายไปประชุมนั้นไม่ได้เข้าประชุมด้วยตนเองได้มอบหมายให้  

นายอุทัย หอมนวล ต าแหน่ง จพง.การเงินฯ ไปแทน เนื่องจากป่วย
นะคะ แต่จะสรุปคร่าว ๆ ในรายละเอียด 
- สารอวยพรปีใหม่จากอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่งมาให้พวกเรานะคะ 
- การปรับเลื่อนระดับต าแหน่งจากระบบซีเป็นระบบแท่ง ซึ่งรายละเอียดก็

มีในหนังสือสั่งการมานะคะ  เพราะดิฉันก็ไม่ค่อยถนัดเรื่องนี้นะคะก็ได้
แต่รับเรื่องมา 

- เรื่องการหารือปรับโอนย้ายเกี่ยวกับพนักงานจ้างกรณีภาระ
ค่าใช้จ่ายเกิน 40 %  

- เรื่องการสอบคัดเลือกของพนักงานส่วนท้องถิ่น 



- เรื่องการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ าปี 2557 

- เรื่องโครงการเกี่ยวกับการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

- การซักซ้อมงบประมาณการเบิกค่าใช้จ่ายอาสาสมัครป้องกันฝ่าย
พลเรือน 

- การจัดการแจ้งงบประมาณอุดหนุนการส่งเสริมโครงการด้าน
หลักประกันสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ งวดที่ 2 เดือนมกราคม 2558 

- เรื่องการติดตามการประเมินผลของแต่ละ อปท. ของจังหวัด
สุรินทร์ ในระบบ e-Plan ประจ าปี 2558 

- เรื่องแผนแม่บทป้องกันบรรเทาสาธารณะภัยและแผ่นดินถล่ม 
- เรื่องการจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมสวัสดิภาพทางสังคม

แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจ าปีงบประมาณ 2558 ที่เพ่ิมเติม
จากรายละ 500 บาท เป็นรายละ 800 บาท คร่าว ๆ มีเพียง
เท่านี้คะ 

นายประกาศิต จันทน์หอม  -ขออนุญาตเพ่ิมเติมเพ่ือความเข้าใจในการปรับต าแหน่งจากระบบ 
(ปลัด อบต.  ซีต่อไปจะให้ใช้เป็นระบบแท่ง   จริง   ๆ   มีหนังสือสั่งการเข้ามา  

ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2558นี้  ระบบแท่งจะ
แบง่คร่าว ๆ เป็นสายบริหาร สายปฏิบัติเหมือนกัน แต่จะเรียก
ต าแหน่งต่างกัน    เช่น    ต าแหน่งช านาญการหรือช านาญการ
พิเศษหรือต าแหน่งเชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษอีก ชื่อต าแหน่งจะ
เป็นแบบนั้น นะครับ จะมีหนังสือสั่งการเข้ามาเป็นแนวทางชัดเจน 
ที่ไปฟังกัน มายังไม่ชัดเจนนะครับว่าจะข้ึนจะปรับกันตอนไหน แต่
ที่ฟังข่าวมาจะปรับไม่เกินปี 2558 อีกเรื่องหนึ่งก็คือการติดตาม
การประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปี 2557 ของ อปท. ทาง อบต. 
แกใหญ่เราก็ได้รายงานไปแล้ว และท่ีเป็นห่วงอีกระบบหนึ่งก็คือ
ระบบ e-Plan เกี่ยวกับการรายงานทางข้อมูล เพราะว่าในปี 2557 
ของเรากรอก ข้อมูลไม่ครบตามตาราง ทางจังหวัดก็เป็นห่วงอยาก
ให้ปีต่อไปกรอก ข้อมูลให้ครบ ส่วนเรื่องเงินสงเคราะห์เพ่ือการยัง
ชีพส าหรับผู้พิการที่มีมาใหม่ ก็ให้ย้อนหลังตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2557 เป็นต้นมา ซ่ึงวันนี้ก็มีการไปจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแลผู้
พิการ ผู้พิการก็จะได้เพ่ิมเป็นรายละ 800 บาท ทุกเดือน ส่วน
แผนการป้องกันภัยเกี่ยวกับดินถล่มต่าง   ๆ   ส่วนงานปอ้งกันสา
ธารณภัยเราก็ต้องมีแผนอยู่แล้วแต่เราก็ต้องมีแผนเพ่ิมเติม ดินถล่ม 
อาคารถล่ม หรืออาคารสูงต่าง ๆ โดยเฉพาะอาคารสูงต้องประสาน
ทางกองช่างเกี่ยวกับใบอนุญาตต่าง ๆ ทางป้องกันฯ ก็จะมีแผนเข้า
มา หากมีเหตุอาคารทรุด หรือดินถล่ม ขั้นแรกควรจะปฏิบัติ



อย่างไร ขั้นที่สอง ขั้นที่สามตรงนี้ทางป้องกันฯ เน้นมาเลย จะต้อง
มีแผนเหล่านี้ไว้ โดยสรุปนะครับที่  ผอ.กองคลังได้พูดหัวข้อมา 
พวกเราก็รอดูมีประชุมทุกเดือนว่าจะมีหนังสือสั่งการมาตอนไหน 
แล้วจะมาแจ้งกันอีกที 

ประธาน -พรุ่งนี้ก็ต้องเตรียมการไว้หลายเรื่อง หลังจากเสร็จจากโครงการ
งานวันเด็ก ก็จะเตรียมการเปิดประชุมสมัยสามัญอีกทีหนึ่ง วันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2558 น่าจะเริ่มประชุมแผนเพิ่มเติมครั้งที่แล้วไม่ผ่านถ้า
ตามแผนที่วางไว้ หลังจากประชุมเสร็จวันหรือสองวันเราก็จะจ่าย
ขาดเงินสะสม ให้กองช่างเตรียมการแผนเพ่ิมเติมไว้เลยที่มีปัญหา
เพราะบางโครงการไม่สามารถด าเนินการได้ให้เสร็จก่อน หลังงาน
วันเด็กเตรียมการไว้เลย ที่เค้าเคยขอมาเตรียมจ่ายขาดให้เสร็จ 
ประมาณการใหม่หมดน่าจะง่ายขึ้นกว่าเดิม เตรียมการเสร็จก็จะ
เรียกประชุมนอกรอบก่อนเพ่ือที่จะได้ด าเนินการในหลายโครงการ
ให้แล้วเสร็จ ประชุมก็คงจะไม่นานในส่วนของตรงนี้จ่ายชาดเงิน
สะสม แล้ววันนี้ได้มีโอกาสไปจ่ายเบี้ยที่บ้านแกใหญ่ หมู่ที่ 1 มี
ปัญหาตรงถนนเส้นบ้านละหานเพราะเกิดอุบัติเหตุบ่อย สาเหตุจาก
มีหลุม บ่อ หลายจุด พรุ่งนี้รบกวนให้นายฉลอง แก่นเพชร 
ต าแหน่ง ผช.ป้องกันฯ และนายกฤษฎา ตรงกระโทก ต าแหน่ง ผช.
ป้องกันฯ ไปจัดการเอายางมะตอยไปซ่อมแซม ไปแค่ 2 คนก็พอ 
ตั้งแต่ปากทางเข้าชลประทานทะลุผ่านหมู่บ้าน เฉพาะเส้นนี้ก่อน
อย่างเดียว เสร็จแล้วกลับมาช่วยงานที่ อบต. อีกที่หนึ่งก็คือในส่วน
ของบ้านตะคร้อเข้าจากสิวาย์ณีรีสอร์ท ตรงนั้นจะมีหลุมอยู่ 2-3 
หลุม เอาซ่อมให้เค้าให้เสร็จเลย พรุ่งนี้จัดการให้เสร็จ 2 ที่ และถ้า
วนมาได้ตรงบ้านแกน้อยมีหลุมอยู่ใกล้ ๆ รีสอร์ท 1 หลุม ก็ไปซ่อม
ด้วย คนอ่ืนก็อยู่ช่วยจัดงานที่ อบต. และอีกเรื่องหนึ่งคือการเปิด
กรอบเพ่ิมเติม ให้ จนท.วิเคราะห์ฯ  (นางสุมาลัย แถบทอง) อธิบาย
แนวทางการเปิดกรอบให้ที่ประชุมได้ฟังก่อน แล้วจะนัดประชุม
ผู้บริหารอีกที 

  3.4เรื่องการเปิดกรอบเพิ่มเติม 
นางสุมาลัย แถบทอง   -กล่าวทักทายที่ประชุม ในส่วนของการเปิดกรอบรับพนักงานมา 
จนท.วิเคราะห์ฯ    ช่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ท่านนายกมีแนวคิดคร่าว ๆ  
     ที่จะเปิดอยู่ด้วยกัน 6 ต าแหน่ง ก็คือ 

1. นักวิชาการเกษตร  1 ต าแหน่ง 
2. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 1 ต าแหน่ง 
3. เจ้าหน้าที่พัสดุ  1 ต าแหน่ง 
4. พนักงานจ้างทั่วไป  3 ต าแหน่ง 

- ผู้ช่วยงานธุรการกองคลัง 



- ผู้ช่วย จนท.วิเคราะห์ 
- ผู้ช่วยบุคลากร 

ซึ่งรายละเอียดท่านนายกจะนัดปลัด อบต. และ ผอ.กอง ประชุม
อีกครั้งคะ 

ประธาน -มีท่านใดสงสัยอีกหรือเปล่า มีอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องข้อบัญญัติถาม
เจ้าหน้าที่งบประมาณเป็นยังไงบ้าง 

 3.5 เรื่องข้อบัญญัติ 
นายประกาศิต จันทน์หอม -ตอนนี้ทางสภาได้ลงนามและส่งให้ทาง ผอ.กองช่าง ช่วย

กลั่นกรอง 
 จนท.งบประมาณ อีกครั้งหนึ่ง ก็ยังเหลือ ปร.4 ปร.5 ที่ต้องเอามาแนบ และผมก็

รับปากว่าผมจะไปส่งเอง แต่วันนี้ยังไม่ได้ไปส่งจะน าไปส่งในวัน
พรุ่งนี้ เดี๋ยวจะหาเวลาไป 

ประธาน -ก็รบกวนส่งให้ได้ภายในพรุ่งนี้ก็แล้วกัน ให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ท าให้เสร็จ รีบด าเนินการจะได้ท าเรื่องอ่ืนได้ กองช่างมีปัญหาอะไร
หรือเปล่า มเีรื่องอะไรบ้าง  

นายสุปนาท ชมชื่นดี -กล่าวทักทาย เรื่องโครงการ 1,080,000 บาท คือยังได้ไม่ครบ 
(ผอ.กองช่าง)  
ประธาน เรื่องนี้ได้คุยกับนายชีนณะวง วรรณศิริ ต าแหน่งนายช่างโยธาแล้ว

ถ้าตัวไหนยังใส่ไม่ได้ให้เตรียมเอาไว้ มี 
-ปรับภูมิทัศน์รอบสระน้ าบ้านนาเกา 
-ขุดลอกบ้านแกใหญ่ หมู่ 12  
-ขุดลอกบ้านแกใหญ่ หมู่ 10 แต่ หมู่ 10 มีปัญหาตรงที่เราอยากให้
ปรับกรอบแต่สระน้ ามันลึกเกินไปไม่สามารถปรับกรอบได้ อาจ
ต้องใช้เงินเยอะโครงการจะต้องเลื่อน แต่ดูก่อนประมาณการ
ออกมาก่อน ขุดลอกเสร็จให้ถ่ายน้ าให้เสร็จออกให้หมดน้ าใหม่จะ
ได้เข้ามา ต้องท างบประมาณตรงนี้ให้เค้าด้วย จริง ๆ โครงการตรง
นี้เค้าเน้นมาเลยว่าต้องเป็นคลองสวยน้ าใส ในการที่เอาผักตบชวา
ออกมีการสูบน้ าออกให้ชาวบ้านจับปลา ปรับภูมิทัศน์รอบบริเวณ
นั้นให้ได้ตรงนั้น จะมีท่อจากชลประทานเข้ามาจะได้มีการเอาน้ า
ใหม่ใส่เข้ามา ให้เตรียมการ ได้พูดคุยกับชลประทานแล้ว ชาวบ้าน
ในพ้ืนที่ต าบลแกใหญ่ต้องการน้ า ได้เตรียมการพูดคุยกับหลาย ๆ 
ส่วนไว้แล้ว  
-ส่วนเรื่องพนักงานจ้างภารกิจ (กองคลัง) พร้อมที่เปิดสอบวันไหน
ตอนนี้ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์อนุมัติแล้ว จะเปิดรับสมัครเพ่ือจะได้
เตรียมการอย่างน้อย ๆ จะได้มีคนช่วยเพิ่มขึ้นมาในกองคลัง  
ตอนนี้ภาระค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ 

นางสุมาลัย แถบทอง   ประมาณ 28 % คะ 



(จนท.วิเคราะห์)  
ประธาน -ถ้าจะมองย้อนกลับใน อบต.แกใหญ่เรา เหตุที่ในหลาย ๆ พ้ืนที่

ไม่ได้มีการพัฒนา เงินเก็บสะสมของเราเหลือเยอะแสดงว่าการ
พัฒนาในพ้ืนที่ต าบลแกใหญ่ ในมุมของผม คือ บกพร่อง แทนที่เงิน
สะสมจะต้องอยู่ไม่เกิน 5-6 ล้านบาท แสดงว่าการพัฒนาของเรา
แย่มาก พยายามใช้จ่ายเงินเก็บสะสมให้มากที่สุด ตอนนี้เก็บเงิน
สะสมมี 30 ล้านบาท ทุนส ารองมี 17 ล้านบาท ซึ่งตรงนี้แสดงว่า
การบริหารงาน ทุนส ารองไม่สามารถน ามาใช้ได้เลยไม่เหมือนเงิน
สะสม ต้องขออ านาจผู้ว่าฯ ปีนี้จะจ่ายขาดให้เยอะที่สุด ท า
โครงการขึ้นมาจ่ายขาด โดยขออ านาจผู้ว่าฯ ใช้จ่ายเงินสะสม
ประมาณ 10 ล้านบาท จ่ายขาดประมาณ 7 ล้านบาท เตรียมการ
ที่จะใช้  เพราะสิ่งที่เกิดข้ึนเป็นตัวชี้วัดที่เราจะต้องรีบด าเนินการ 

 -ชาวบ้านแจ้งว่าสะพานข้ามบ้านตาเตนแตกหัก ไม่รู้ว่าเป็นส่วน
ตรงไหน มีใครเข้าไปดูหรือยัง มีรถตกสะพานด้วย มีใครรู้บ้างมั้ย 

นางสุมาลัย แถบทอง   -สะพานไม้คะ เคยซ่อมมาครั้งหนึ่งแล้วคะ 
(จนท.วิเคราะห์)  
ประธาน -พังหรือหัก แต่ยังไงจะรีบเข้าไปด าเนินการ ให้กองช่างรีบเข้าไปดูก็

แล้วกันว่ามีปัญหายังไง มันเคยซ่อมมาแล้วแล้วมีปัญหาอีกจะ
แก้ปัญหาอย่างไร ใครมีปัญหาอะไรอีกหรือเปล่า แม่บ้าน (นางสาว
นงนภัส อดทน) มีปัญหาอะไรหรือเปล่า 

นางสาวนงนภัส อดทน -ไม่มีคะ 
(แม่บ้าน) 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ 
     -ไม่มี- 
ประธาน กล่าวปิดประชุม 
 
 
           ปิดประชุมเวลา  16.05 น. 
 
                         
   
      
 
  
 


